

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษและสอนวิชาภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชา ภาษาอังกฤษและสอนวิชาภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ และขอประกาศให้ทราบ ดังนี้

ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ลำต	กับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ – สกุล	หมายเหตุ
	o	୭ ୦୭	MRS.FEBE TABAR SOLAMO	จัดจ้างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ – สกุล	หมายเหตุ
9	මටම	MR.JIN BAI	จัดจ้างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ รายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูก ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

- ๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
- ๒. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมนำสำเนาหลักฐานการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง อย่างละ ๒ ฉบับ หากไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดวันเวลา ข้างต้น ถือว่าสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 🎉 ๕๖๕

(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑



Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1 Announcement Subject: Announcement of the results of the selection of persons to be hired as temporary employees the position of foreign teacher or Thai teacher to teach English subjects and Chinese subjects Under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1

According to the announcement, the Office of Pathum Thani Primary Education Area 1 has announced the recruitment of people to be hired as temporary employees. Positions for foreign teachers or Thai teachers to teach English and Chinese language courses. under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1, dated February 9, 2022.

Now Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1 has completed the selection process. Therefore, we would like to announce the names of those who have been selected in order from the highest scorers and they are as follows:

English teacher position

No.	Applicant ID	Name	Note
1	101	MRS.FEBE TABAR SOLAMO	Employed on March 1, 2022

Chinese language teacher position

No.	Applicant ID	Name	Note
1	201	MR.JIN BAI	Employed on March 1, 2022

Such a list of names must come to an end. At the expiration of one year from the date of the announcement list onwards, and at the account age, if there are any of the following cases: The list of names that have been added to this account will also be canceled from that person's account, namely:

- 1. The person has requested to waive the right not to be hired in a position that can be examined
- 2. The person fails to report for the recruitment within the specified time.
- 3. That person fails to perform official duties according to the date and time specified by the government agency.

In this regard, the first person selected to report to be hired as a temporary employee at Khlong Song School (Swet Somboon Upatham) in Khlong Song Subdistrict, Khlong Luang District Pathumthani Province on March 1, 2022 at 8:30 a.m. with a copy of academic evidence and records showing the results of school registration, house registration, Passport or 2 ID cards each. It is considered a waiver of the right to not be hired in a position that can be tested.

Therefore announced to the general public

Announced on 28 February B.E. 2022

(Miss Kanidtha Thonglert)

Kanidtha Thoughort.

Director of Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1



巴吞他尼小学教育1区办公室公告 主题:临时教师评选结果公布 职位:汉语教师 - 外籍或泰籍教师即可 巴吞他尼小学教育1区办公室

根据巴吞他尼小学教育区 1 办公室公告,2022年2月9日,招聘临时教师、外籍或泰籍教师,教汉语课程。

截至,巴吞他尼小学教育区 1 办公室现已完成评选过程。因此宣布被选人 名单,名单是按分数进行排列的。名单如下:

职位:汉语教师

序号	考试编号	姓名	备注
1	201	MR. JIN BAI	2022年3月1日签订合同

该名单自公告之日起一年后终止。如果出现以下任何一种情况,已在此公告中注册的名单排序也被取消。

- 一、该人已请求放弃不在任此职位。
- 二、该人未在规定时间内报告签约合同。
- 三、该人未在政府机构规定的日期和时间履行公务

因此,2022 年 3 月 1 日得到第一名的被选人在巴吞他尼府 Klongluang 镇 Klongsong 县, klongsong 学校 8 时 30 分签约合同。并带上学士学位证书复印件、成绩单复印件、户口复印件和身份证复印件各 2 份 护照复印件。如未按上述日期和时间报到履行职责将被视为放弃不被聘用。

公告日期: 2022年2月28日

(Miss Kanitta Thonglert)

Karridtha Thomasort.

(巴吞他尼小学教育1区区长)